



ประสบการ์ณณ์เฉียดตายจาก

“สินามิ”ของนักศึกษา มพล.เชียงราย

จากเหตุการณ์มหาโศกนาฏกรรม ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่งในหลายประเทศ ดังที่เราได้ทราบกันดีแล้วนั้น นับว่าเป็นมหันตภัยที่นำความสูญเสียมาสู่มวลมนุษย์อย่างใหญ่หลวง นับเป็นเหตุการณ์ที่สมควรจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์โลกอีกเหตุการณ์หนึ่ง

สำหรับ 6 จังหวัดในภาคใต้ของไทยเรา ซึ่งถูกคลื่นยักษ์ถล่มนั้น มียอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง คือในจำนวนผู้เสียชีวิตชาวไทยนั้น มีชาวเชียงราย ซึ่งไปทำมาหากิน และท่องเที่ยว ณ จังหวัดเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกัน ก็มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัว และสะเทือนใจให้พวกเราฟัง นั่นก็คือกลุ่มน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่รอดตายกลับมาได้และกำลังได้รับการรับขวัญจากพี่น้องร่วมสถาบันและชาวเชียงราย



เฉียดตาย กลุ่มนักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านประสบการณ์คลื่นยักษ์สินามิ รอดตายหวัด ถ่ายภาพพร้อมกันผู้ว่าฯ เชียงราย ในงานสังสรรค์สื่อฯ

สืบเนื่องจากในช่วงฤดูท่องเที่ยวของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดส่งนักศึกษา จำนวน 15-20 คน จากสำนักวิชาต่างๆ เข้าฝึกงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศไทย และในปีนีทางสาขาการท่องเที่ยวได้จัดส่งนักศึกษาจำนวนหนึ่ง เข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับ โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต เกาะพีพีและเขาหลักจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจุดที่ถูกคลื่นยักษ์ถล่มอย่างรุนแรงและ 3 นักศึกษาแม่ฟ้าหลวง ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย ซึ่งได้รอดชีวิตกลับมาอย่างหวุดหวิดพร้อมกับยัง ได้มีส่วนช่วยกู้ภัยให้นักท่องเที่ยวรอดชีวิตอีกนับร้อยคน

น.ส.ดารุณี ป้อมสุวรรณ หรือน้องดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ที่ได้เข้าฝึกงานที่บริษัท Sea Trans Travel ซึ่งรับจัดทัวร์ไปเกาะพีพี เล่าว่า “...เรือของเราพานักท่องเที่ยวมาถึงชายหาดของเกาะพีพีพอดี เมื่อน้ำเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติ จนเราเห็นปลาดีนอยู่บนหาด นักท่องเที่ยวเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ไกด์รุ่นพี่ตะโกนบอกให้เราใส่เสื้อชูชีพและรีบขึ้นฝั่ง และอีกเพียงชั่วอึดใจ น้ำก็หลากกลับมามากอย่างรวดเร็ว...”

น.ส.สุเดือน อักษร นักศึกษา สำนักวิชาการจัดการสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเข้าฝึกงานที่ หลาโอนเขาหลักรีสอร์ท จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งในจำนวนในเหตุการณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถติดต่อและทราบได้ว่ามีชะตาเป็นอย่างไร หลังเกิดเหตุ จนต้องมีการเร่งติดตามด้วยความเป็นห่วงจากฝ่าย จนกระทั่งในอีกหลายวันต่อมา ทางมหาวิทยาลัยก็ได้รับแจ้งว่าเธอปลอดภัย และขณะนี้กำลังพักฟื้นและรับการปลอบขวัญอยู่ที่บ้านเกิด ที่จ.สุรินทร์

นายเสกสรรค์ จันภาวี หรือน้องเมย์ ชาวเชียงราย โดยกำเนิด นักสำนักวิชาการจัดการสาขาการท่องเที่ยว ที่เข้าฝึกงานที่โรงแรม Holiday Resort หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “...ผมรู้อย่างเดียวว่าในนาทีวิกฤตนี้คือสิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่มี ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของไม่มีความหมายอีกต่อไป และคำบอกเล่าเหล่านี้ก็คือ สิ่งสะท้อนภาพเหตุการณ์ร้ายแรงที่ติดตามใจอย่างไม่มิวันลืมเดือน ของนักศึกษาทั้ง 3 และเป็นอีกหนึ่งแรงกให้พวกเราทุกคนที่ได้รับรู้ถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์เพื่อจะได้ช่วยกันปันน้ำใจให้แก่ผู้เดือดร้อน ให้สมดังที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยด้วยกัน